

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	สยามรัฐ		
Date :	16 พ.ค. 2550	Page :	9
		No :	50217006

การศึกษา มพล.สัมพันธ์อันพี่น้อง!!

หลังแอตมิชชันเปิดฉากลงฤดูกาลรับน้องใหม่ก็เริ่มขึ้น

ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง ออกมารณรงค์ให้มีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่ความรุนแรง และเคารพสิทธิส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นอีกสถาบันที่ขานรับแนวทางดังกล่าว โดย นายวีระชัย เจริญจิตตติชัย หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรับน้อง ในปีนี้ มฟล. มีความเข้มงวดมากกว่าปีที่แล้ว เพราะมีเวลาเตรียมความพร้อมค่อนข้างนาน โดยทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นต้องผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัย คาดว่ากิจกรรมที่ไม่เหมาะสมคงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน อีกทั้งยังย้ำไม่ให้นักศึกษาแสดงกิริยาท่าทาง หรือสื่อไปในทางล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบ แต่ให้เคารพสิทธิในร่างกายและจิตใจของนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่สำคัญต้องไม่มีสุราเข้ามาเกี่ยวข้องกับเด็ดขาด

ทั้งนี้ มฟล. ได้จัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง การจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมและการร้องเรียนจากนักศึกษาและผู้ปกครองซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และในปีการศึกษา 2550 ก็ยังคงไว้ซึ่งศูนย์เฝ้าระวังการรับน้อง ซึ่งหากผู้ใดมีข้อร้องเรียนใดๆ สามารถแจ้งที่สายด่วน

เปิดฮอตไลน์แจ้งรับน้องเดือน



และมอบนโยบายและกรอบการทำงานแก่องค์กรเรา มองว่าการใช้ระบบโซตัสเข้ามาช่วยในการดูแลน้องใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ดีในสร้างระเบียบวินัยให้แก่้อง แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ระบบนี้ถูกนำไปใช้อย่างผิดๆ ทำให้สังคมเกิดการเรียนรู้ความหมายที่ผิด จึงอยากจะบอกกับทุกคนว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ นำระบบนี้มาใช้ในทางที่

โทร 0-5391-6376 และ 0-5706-7704 โทรสาร 0-5391-63 80 ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้าน น.ส.กุลชญา คงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในฐานะนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษามฟล.กล่าวว่า การรับน้องของ มฟล.เราใช้คำว่า "กิจกรรมสัมพันธ์อันพี่น้อง" ซึ่งจะใช้ระบบโซตัส (SOTUS) ในการจัดกิจกรรม แต่ระบบของเราจะอยู่ในกรอบประเพณีที่ตั้งมา ไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือถ้อยคำหยาบคาย ซึ่ง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. สนับสนุนการใช้ระบบโซตัส

ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม องค์การนักศึกษาได้เตรียมกิจกรรมรับน้องใหม่ 7 กิจกรรมหลักๆ อาทิ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี, กิจกรรมสัมพันธ์อันพี่น้อง (เข้าชุมชนสำนึกวิชา), ประเพณีอุ้มพระขึ้นคอก, พิธีสักการะ และถวายตัวเป็นศิษย์และพิธีไหว้ครู, กิจกรรม Young Power Seed โดยพระมหาสมปอง, พิธีบายศรีสู่ขวัญ และงานเลี้ยงขันโตก และประเพณีจุดเทียนรับขวัญน้อง เป็นต้น